

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MANG YANG**

Số: 107/UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Mang Yang, ngày 15 tháng 10 năm 2019

V/v phối hợp cung cấp một số nội dung, thông tin về chính sách hỗ trợ; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến HTX

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 2177/SKHĐT-DN ngày 25/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp cung cấp một số nội dung, thông tin về chính sách hỗ trợ; các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến HTX, Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang báo cáo các nội dung như sau:

1. Các chính sách hỗ trợ HTX theo chức năng quản lý nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới và tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thực hiện Công văn số 682/SKHĐT-DN ngày 15/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Gia Lai. UBND huyện Mang Yang đã tổng hợp danh sách Hợp tác xã có nhu cầu cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm về làm việc có thời hạn tại các Hợp tác xã và gửi danh sách về cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND huyện Mang Yang đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện, tổ chức các hội nghị để gặp gỡ các HTX nhằm trao đổi, giải đáp những vấn đề mà HTX quan tâm.

Năm 2017: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã trên địa bàn huyện gồm 05 lớp, tổng kinh phí: 61.000.000 đồng (ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu).

Năm 2019: Tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên địa bàn huyện, tổng kinh phí: 15.300.000 đồng (ngân sách huyện).

2. Các chương trình mục tiêu, chương trình dự án trong đó quy định có sự tham gia của các Hợp tác xã.

Thực hiện Công văn số 603/UBND-KT ngày 20/2/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đẩy mạnh thành lập hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 2017 và các năm tiếp theo. UBND huyện Mang Yang đã ban hành Công văn số: 152/UBND - KT ngày 16/3/2017 về việc đẩy mạnh thành lập hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2017 và các năm tiếp theo, đồng thời chỉ đạo các phòng ban chuyên môn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng dự án cánh đồng lớn gắn với việc thành lập và phát triển Hợp tác xã trong vùng nguyên liệu của các loại cây trồng chủ lực. Cùng với các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn triển khai thực hiện các dự án mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn với việc hình thành và phát triển hợp tác xã khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện nay trên địa bàn huyện đã triển khai cho các HTX thực hiện xây dựng chuỗi giá trị liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, trong đó:

Dự án liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây lúa HT 1 chất lượng cao do Hợp tác xã Nông - Lâm nghiệp Quyết tiến hiện đang xây dựng đề án và trình cấp thẩm quyền phê duyệt, nhận thực hiện và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho nông dân:

Quy mô 38 hộ tham gia liên kết với diện tích dự kiến 20 ha/năm.

Thời gian thực hiện 2 năm: Từ năm 2019 - 2020.

Tổng kinh phí thực hiện 2 năm: 566.000.000 đồng

Kinh phí dự kiến thực hiện năm 2019: 283.000.000 đồng.

Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai có liên kết sản xuất cây chanh dây để tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân theo tiêu chuẩn Viet Gap nhưng chưa có phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hợp tác xã tự bỏ vốn đầu tư cho nhân dân.

Trên đây là tổng hợp nội dung, thông tin về chính sách hỗ trợ; các chương trình mục tiêu, chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến HTX trên địa bàn huyện Mang Yang. /.

Nơi nhận:

- Sở KH và Đầu tư (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c);
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KY. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Krung Dam Đoàn